

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS

เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6148 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ราคา 5 บาท

ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6

เชียงใหม่ นิวส์



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มิถุนายน 2551 นี้ ซึ่งในแต่ละปี นักศึกษาใหม่ เปิดมหาวิทยาลัยจัดโครงการ How to Live and Learn on Campus 2008 ระหว่างวันที่ 11-30 พฤษภาคม 2551 มุ่งให้นักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ ทักษะทางสังคม เพื่อสามารถใช้ชีวิตในรั้ว อุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยจะเปิด ภาคเรียนประจำปีการ ศึกษา 2551 ในวันที่ 9

สวยที่สุดในประเทศไทย แต่นั้นเป็นเพียง ความสวยงามทางกายภาพ แต่ในขณะ เดียวกันทุกส่วนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพในทุกด้านเพื่อ ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จึงได้จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus ซึ่งถือเป็นการจัดขึ้นเพื่อ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ ได้ เตรียมความพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติตนที่ถูกที่ ควร การแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ

ต้องยอมรับว่ามีเด็กจากหลากหลาย พื้นที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และ แต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัด กิจกรรม How to Live and Learn on Campus จะมีส่วนช่วยนักศึกษาใหม่ได้มาก เพื่อให้ นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและรู้จัดการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยในทางที่เหมาะสม และที่สำคัญเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการเรียน ได้อย่างมีคุณภาพ

จากแนวความคิดดังกล่าวทำให้ 3 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยคือ สำนักวิชา ศิลปศาสตร์ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร และส่วนพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “How to Live and Learn on Campus” ในระหว่างวันที่ 11-30 พฤษภาคม 2551 ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “How to Live and Learn on Campus” จะ สามารถทำให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การปรับ ตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือนักศึกษาจะมีความรู้ด้านภาษา อังกฤษที่เพิ่มขึ้นและมีความพร้อมสำหรับการ เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. เปิดรั้วแนะนำน้องใหม่ สรุ๊วเด็กมอ



นอกจากนี้ยังได้เสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียน ทั้งนี้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุก คนในโลกต้องเรียนรู้และตามให้ทัน